



ที่ ศธ 0601/3286

สำนักอำนวยการ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ กทม. 10300

7 สิงหาคม 2562

เรื่อง การแจ้งข้อมูล กลุ่มวิชา/ทาง ที่ใช้ในการดำเนินการสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง (เฉพาะสถานศึกษาที่มีอัตราตำแหน่งว่าง)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายละเอียดอัตราตำแหน่งว่างของสถานศึกษาและแบบฟอร์มการกรอกข้อมูล กลุ่มวิชา/ทาง ที่ใช้ในการดำเนินการสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย
 2. รายชื่อ กลุ่มวิชา/ทาง ที่ใช้ในการสอบคัดเลือกและการสอบแข่งขัน จำนวน 82 กลุ่มวิชา
 3. ตัวอย่างการกรอกข้อมูล กลุ่มวิชา/ทาง

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีมติ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ซึ่งมีมติรับทราบการกำหนดสัดส่วนจำนวนตำแหน่งว่าง เพื่อใช้ในการคัดเลือกและการสอบแข่งขัน ตามที่ส่วนราชการเป็นผู้พิจารณา กำหนดสัดส่วน โดยส่วนราชการได้กำหนดสัดส่วนการคัดเลือก ในอัตราร้อยละ 80 และสัดส่วนการสอบแข่งขัน ในอัตราร้อยละ 20 นั้น

สำนักอำนวยการพิจารณาแล้วจึงขอให้สถานศึกษาเฉพาะที่มีอัตราตำแหน่งว่างซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กำหนดให้เป็นอัตราของสัดส่วนการคัดเลือก รายละเอียดอัตราว่างดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ดำเนินการแจ้งข้อมูล กลุ่มวิชา/ทาง ตามความต้องการของแต่ละสถานศึกษา โดยให้ยึด กลุ่มวิชา/ทาง (1) จากจำนวนทั้งหมด 82 กลุ่มวิชา ที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กำหนดให้เป็นกลุ่มวิชาที่ใช้ในการสอบคัดเลือกและการสอบแข่งขัน เป็นตัวตั้ง และต้องเป็นหลักสูตรและสาขาวิชา ที่สถานศึกษานั้นดำเนินการเปิดสอนอยู่ในปัจจุบัน (รายละเอียดกลุ่มวิชาดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.) เพื่อสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จักได้นำข้อมูลกลุ่มวิชา/ทาง ตามความต้องการของสถานศึกษามาระบุไว้ตามจำนวนอัตราตำแหน่งว่างที่จะดำเนินการประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย ต่อไป โดยขอให้สถานศึกษาดำเนินการตามลำดับ ดังนี้

1. ให้สถานศึกษาเฉพาะที่มีอัตราตำแหน่งว่างตามข้างต้น กรอกข้อมูล กลุ่มวิชา/ทาง (ตามรายละเอียดกลุ่มวิชาดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.) ตามจำนวนอัตราตำแหน่งว่างที่มีอยู่ของสถานศึกษาเท่านั้น (รายละเอียดอัตราว่างดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.) ยกตัวอย่างเช่น วิทยาลัยอาชีวศึกษา ก. มีอัตราตำแหน่งว่าง จำนวน 1 อัตรา ให้สถานศึกษาดำเนินการกรอกข้อมูลกลุ่มวิชาที่มีความต้องการมากที่สุดเพียง 1 ลำดับ หรือ วิทยาลัยการอาชีพ ข. มีอัตราตำแหน่งว่าง จำนวน 3 อัตรา ให้สถานศึกษาดำเนินการกรอกข้อมูลกลุ่มวิชาที่มีความต้องการมากที่สุดจำนวน 3 ลำดับ เรียงลำดับความต้องการจากมากไปหาน้อย โดยให้สถานศึกษาที่มีอัตราตำแหน่งว่าง กรอกข้อมูลกลุ่มวิชา/ทาง ที่จะใช้ในการดำเนินการสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามแบบฟอร์มดังเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

2. เมื่อดำเนินการกรอกข้อมูลกลุ่มวิชาในตำแหน่งว่างดังเอกสารแบบฟอร์มสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แล้วให้สถานศึกษาแนบเอกสารหนังสือยืนยันการแจ้งกลุ่มวิชาที่จะใช้ในการดำเนินการสอบคัดเลือกดังกล่าวเป็นรูปแบบของไฟล์.pdf และจัดส่งข้อมูลดังกล่าว ทางระบบ รับ - ส่ง หนังสือ AMS e - office ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยส่งถึง สำนักอำนวยการ แล้วคลิกเลือกที่ กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2 (สอ.) (ให้สถานศึกษาจัดส่งหนังสือผ่านระบบ รับ - ส่ง หนังสือ AMS e - office เท่านั้น ห้ามนำส่งโดยวิธีการอื่นโดยเด็ดขาด)

ทั้งนี้ ให้สถานศึกษาที่มีอัตราตำแหน่งว่างดำเนินการตาม ข้อ 1. และ ข้อ 2. ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2562 เพื่อสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจักได้นำข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและ หากสถานศึกษาไม่ได้ดำเนินการแจ้งข้อมูลกลุ่มวิชา/ทาง ที่จะใช้ในการดำเนินการสอบคัดเลือกภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้างต้น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะนำข้อมูลกลุ่มวิชาที่สถานศึกษาเคยแจ้งเดือนไขกลุ่มวิชาสำหรับประกอบการพิจารณาเข้า ครั้งที่ 1/2562 ที่มีอยู่เดิม มาใช้ประกอบการพิจารณาจัดกลุ่มวิชาที่จะดำเนินการสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายจันทน์วิ ทุ่มกิจ)

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2

โทร.0-2026-5555 ต่อ 1411

โทรสาร 0-2282-0855

E-Mail : e - office.vec.go.th